

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT ngày 10/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020; Kế hoạch số 2758/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

I. Công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2758/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Đơn vị đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 theo đặc thù, điều kiện từng cơ quan, đơn vị.

II. Công tác phối hợp giữa các ngành các cấp trong việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động

1. Về công tác tuyên truyền

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện đã quán triệt nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức từ tỉnh đến cơ sở và tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững.

Tổ chức tuyên truyền thông điệp “Cùng hành động để thay đổi thế giới” để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá

nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tiểu thương, cộng đồng dân cư tham gia công tác bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực như sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, hạn chế sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu; tăng cường sử dụng các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh địa phương, báo Điện Biên Phủ, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Điện Biên, Báo Tài nguyên và Môi trường đã chủ động đưa các tin bài, các hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm tuyên truyền và cổ động nhân dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả hoạt động cụ thể

Tổ chức treo 150 băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn thanh niên và người dân tham gia trồng, chăm sóc hơn 12.288 cây xanh tạo bóng mát; dọn dẹp phát quang bụi rậm, tu sửa 10,5 km đường giao thông nông thôn, 9 km kênh mương thủy lợi nội đồng; khơi thông 3.075 m công rãnh; thu gom 75 tấn rác; dọn vệ sinh tại các điểm di tích, đường đi trong thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học.

Tổ chức các buổi tọa đàm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên hiểu được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; vị trí, vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với phát triển bền vững; ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng, phát thải túi nilon trong sinh hoạt, đời sống.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Tổ chức thành công các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong Tháng hành động vì môi trường đã cơ bản huy động đông đảo cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư tham gia thu dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết

kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; hạn chế phát thải chất thải, túi nilon khó phân hủy ra môi trường sống.

2. Tồn tại hạn chế

Do kinh phí dành cho công tác tuyên truyền còn hạn chế dẫn đến hình thức, nội dung tuyên truyền chưa được phong phú; phạm vi tuyên truyền mới chỉ tập trung tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

Trên đây là kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Chi cục BVMT;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đăng Nam